

HƯNG HÀ

# Rộn ràng mùa gặt

Những ngày này, trên cánh đồng lúa chín vàng, tiếng máy gặt rền rã, tiếng cười nói râm ran, nông dân Hưng Hà phấn khởi xuống đồng mang no ấm về nhà.



Nông dân Hưng Hà đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.

Tháng sáu, nắng dạt vàng trên ruộng. Những bông lúa trĩu hạt theo gió đung đưa. Những gương mặt sạm đen vì dải dầu sương gió bỗng trở nên rạng ngời giữa thời tiết oi bức. Bên ruộng lúa vừa thu hoạch xong, bà Trần Thị Tú, thôn Duyên Trường, xã Tây Đô khoe với chúng tôi: Năm nay gia đình tôi gieo cấy 8 sào lúa. Do vụ xuân và vụ mùa gối nhau nên chúng tôi phải thu hoạch sớm để chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Mặc dù thời tiết không thuận lợi từ đầu vụ nhưng lúa vẫn được mùa. Sau khi thu hoạch chúng tôi sẽ làm đất, sẵn sàng cho vụ mùa.

Là một trong những xã chủ lực về phát triển nông nghiệp của huyện, vụ xuân này xã Tây Đô gieo cấy trên 340ha, trong đó chủ yếu là các loại lúa thuần chất lượng cao. Việc

áp dụng khoa học kỹ thuật vào tất cả các khâu, từ làm đất, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch được triển khai mạnh mẽ, qua đó năng suất, chất lượng lúa đều tăng. Hiện nay xã Tây Đô đã thu hoạch được trên 50% diện tích, năng suất ước đạt 2,5 - 2,7 tạ/sào. Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Toàn xã huy động 10 máy gặt để phục vụ nhu cầu thu hoạch lúa xuân của người dân. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành thu hoạch trong thời gian sớm nhất để bảo vệ sản lượng và chất lượng của lúa xuân, đồng thời triển khai làm vụ mùa đúng lịch.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc HTX DVNN Hồng Lĩnh cho biết: Chưa năm nào vụ xuân lại gặp khó khăn như năm nay nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của huyện,

xã và nỗ lực của bà con nên năng suất lúa vẫn cao so với trước. Để bảo đảm lúa xuân của xã thu hoạch an toàn, HTX đã tuyên truyền, vận động bà con huy động nhân lực, máy móc ra đồng thu hoạch nhanh gọn, tránh ảnh hưởng của thời tiết. Nhờ áp dụng máy móc vào sản xuất nên tiến độ thu hoạch của người dân đã bớt vất vả, tiết kiệm thời gian và sức khỏe. Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được 90% diện tích.

Vụ xuân năm nay huyện Hưng Hà gieo cấy trên 10.500ha. Hiện toàn huyện có khoảng 300 máy gặt đập liên hợp nên rất thuận lợi cho bà con thu hoạch. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, quyết liệt từ việc chấp hành lịch thời vụ,

cơ cấu giống, kỹ thuật các biện pháp chăm sóc đến áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nên năng suất ước đạt 71,5 tạ/ha. Đến nay, nông dân trong huyện đã thu hoạch được trên 1.500ha lúa xuân. Chúng tôi đang tích cực chỉ đạo các HTX DVNN đơn đốc nông dân tập trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Vụ xuân là vụ quan trọng nhất trong sản xuất lúa của năm. Thành công của vụ xuân sẽ tạo tiền đề cho sản xuất vụ mùa. Chính vì thế, ngay sau thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân bắt tay chuẩn bị ngay cho sản xuất vụ mùa. Đây là khoảng thời gian quan trọng, có yếu tố quyết định cho thắng lợi sản xuất vụ mùa tới đây.

THANH THƯY

Thời điểm này, huyện Vũ Thư có trên 10.000ha lúa xuân, cây màu hè và ao đầm nuôi trồng thủy sản chưa đến kỳ thu hoạch, trong đó gần 2.000ha nằm ở các vùng ứng trọng điểm, để xảy ra ngập úng khi có mưa lớn. Bước vào mùa mưa bão, lũ năm nay, huyện chủ động, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống úng, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp.

Vụ xuân năm nay, gia đình anh Nguyễn Đình Sáng, thôn Nội, xã Minh Khai tích tụ ruộng đất, gieo cấy gần 17ha lúa tại cánh đồng thôn Nội và thôn Hội. Đây là xứ đồng thấp trũng nhất xã. Anh Sáng chia sẻ: Hiện đang là mùa mưa bão, diễn biến thời tiết bất thường, trong khi đó, dự kiến cuối tháng 6 lúa xuân mới cho thu hoạch. Tôi rất lo lắng, vì vậy để chủ động phòng, chống úng khi có mưa lớn, gia đình tôi vừa đầu tư mua 5 máy bơm dầu, công suất bơm tạt 800m<sup>3</sup>/giờ, sẵn sàng phục vụ tiêu úng. Trước đó tôi đã đầu tư trên 30 triệu đồng nạo vét kênh mương và đắp bờ, khoanh vùng toàn bộ cánh đồng nên việc tiêu úng thuận lợi, bảo đảm an toàn cây lúa khi lượng mưa 100 - 150mm. Đây là giai đoạn quyết định năng suất, sản lượng lúa cả vụ, nếu chủ quan trong khâu phòng, chống úng, gia đình tôi có thể sẽ bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ông Lê Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Minh Khai cho biết: Xã Minh Khai có gần 350ha lúa và cây màu, trong đó 90ha lúa nằm trong vùng ứng trọng điểm Nguyệt Lăng. Đây là vùng thấp trũng nhất huyện, cao trình mặt ruộng trung bình +0,7m, khi có mưa từ 50mm trở lên đã xảy ra ngập úng. Trong hoàn lưu cơn bão số 7, năm 2021 gây mưa lớn làm ngập úng, hư hỏng gần 30ha lúa mùa của địa phương. Rút kinh nghiệm, năm nay xã chủ động bổ khuyết kịp thời một số giải pháp phòng, chống úng, bảo vệ sản xuất. Từ đầu vụ, xã huy động máy móc, tổ chức nạo vét các sông đê, kênh, mương máng chính để nước từ vùng úng có thể tiêu thoát nhanh nhất ra sông Lại, sông Sòng. Ngoài trạm bơm

VŨ THƯ

# Chủ động phòng, chống úng bảo vệ sản xuất



Xã Minh Khai (Vũ Thư) tiến hành nạo vét tuyến kênh dẫn nhằm tạo thuận lợi cho việc tiêu thoát nước nội đồng khi mưa lớn xảy ra.

tiêu úng Nguyệt Lăng do xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý, xã chủ động nâng cấp, tu bổ, kiểm tra trạm bơm tiêu úng thôn Nội để sẵn sàng vận hành tiêu úng khi cần thiết. Bước vào mùa mưa bão năm nay, xã tổ chức lực lượng, hoàn thành giải tỏa vật cản trên toàn bộ các tuyến sông trực, sông dẫn, kênh mương chính. Hiện địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh mương máng nội đồng để thuận lợi tiêu thoát nước, thu hoạch nhanh gọn khi lúa xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Xã Vũ Văn có 50% diện tích nằm ngoài đê cấp I, trong đó có gần 30ha ao nuôi trồng thủy sản. Ông Bùi Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tháng 9/2017, triều cường kết hợp với thủy điện Hòa Bình xả 3 cửa đáy khiến trên 125ha ao nuôi trồng thủy sản, lúa, cây màu của xã ngập úng nặng, làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Từ bài học này, Vũ Văn xác định công tác phòng, chống úng phải chủ động và được quan tâm hơn. Những năm gần đây, xã rà soát, tiến hành đào đắp, sửa chữa, xây dựng hệ bảo vệ các điểm xung yếu tại hệ thống đê bao nhằm củng cố “bức tường” ngăn nước từ sông Hồng, bảo vệ toàn bộ vùng sản xuất của nhân dân. Xã tuyên truyền, vận động hộ dân chủ động gia cố bờ, dự trữ sẵn vật tư, phương tiện kịp thời quây lưới tránh thất thoát thủy sản khi có mưa lớn xảy ra.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Vũ Thư cho biết: Bước vào mùa mưa bão năm nay, đơn vị đã kiểm tra, rà soát tất cả các công trình, trạm bơm, máy bơm, thiết bị, công đập; khi phát hiện các sự cố, hư hỏng đã tiến hành tu bổ, sửa chữa kịp thời. Chúng tôi đã tiến hành thử tải 5 trạm bơm tiêu úng lớn của huyện; bảo dưỡng 100% máy bơm, thiết bị sẵn sàng vận hành phục vụ tiêu úng. Xí nghiệp tổ chức tập huấn

cho lực lượng thủy nông, thủ công ở các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả vận hành các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ, bão. Phối hợp với các địa phương tiến hành giải phóng dòng chảy trên các tuyến kênh trực, kênh dẫn và mương máng nội đồng. Toàn huyện có 9 vùng ứng trọng điểm, cục bộ, Xí nghiệp đã tham mưu xây dựng phương án tiêu úng cụ thể cho từng vùng. Khi mưa úng xảy ra, Xí nghiệp phối hợp với các xã, thị trấn kịp thời kiểm tra, xác định sớm diện tích, mức độ úng và năng lực công trình để kịp thời triển khai giải pháp tiêu úng hiệu quả.

QUYNH LƯU

## Tập đoàn DragonGroup và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ký kết hợp tác chiến lược



Đại diện 2 tập đoàn tại lễ ký kết.

Ngày 9/6, tại khách sạn Melia Hà Nội, Tập đoàn DragonGroup và Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai bên. Theo đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Tập đoàn DragonGroup sẽ tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của nhau, bảo đảm hợp tác lâu dài, bền vững trên cơ sở dựa vào lợi thế của hai bên để khai thác tốt nhất tiềm năng của mình, đẩy mạnh tăng cường, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị

trường. DragonGroup sẽ ưu tiên lựa chọn Hòa Bình làm nhà thầu thi công xây dựng cho các công trình của DragonGroup, đặc biệt là các dự án thi công cao tầng của DragonGroup trên khắp cả nước khi Hòa Bình đáp ứng được các điều kiện về năng lực, kinh nghiệm và tài chính. Hai bên hợp tác trên nguyên tắc DragonGroup giao và Hòa Bình nhận thầu thi công xây dựng những công trình đạt chất lượng, an toàn theo đúng tiến độ với chi phí hợp lý, tiết kiệm góp phần tạo nên những công trình phù hợp với mục tiêu của DragonGroup đối với các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ ký kết,

bà Vũ Thị Thà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn DragonGroup cho biết: Với chiến lược trở thành các đối tác chiến lược của nhau để cùng phát triển dự án hiện đại tầm cỡ, Tập đoàn DragonGroup gửi gắm sự tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào sự hợp tác với Tập đoàn xây dựng Hòa Bình lần này, với mong muốn mang lại những sản phẩm có chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trên thị trường bất động sản Việt Nam, xây dựng nên những khu đô thị chất lượng cao, được quy hoạch bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, mang đến sự an toàn, thoải mái, đầy ứng dụng, hoàn thiện ngày càng cao của khách

hàng. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và DragonGroup là một cột mốc quan trọng; không chỉ là sự kết hợp, đồng hành giữa hai doanh nghiệp Việt Nam nhằm tạo nên các công trình đồng bộ, bền vững và hiện đại của Việt Nam trong tương lai, mà còn là cơ hội lớn để DragonGroup hiện thực hóa khát vọng xây dựng những đô thị trong mơ, thực hiện cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống và dân chủ hóa bất động sản cho đại đa số người Việt.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Tập đoàn DragonGroup là hai đơn vị hàng đầu, có uy tín lớn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng tại Việt Nam. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng thêm khăng khít bền chặt và sâu rộng hơn. Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chia sẻ: Năm 2022, kỷ niệm 35 năm không ngừng phát triển và đánh dấu cho một thập kỷ phát triển trong giai đoạn mới của Hòa Bình (2022 - 2032), trong đó có mục tiêu góp phần đưa ngành công nghiệp xây dựng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia và xuất khẩu dịch vụ tổng thầu ra nước ngoài. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác và đồng hành giữa hai bên sẽ tiếp sức để chúng ta cùng nhau thực hiện sứ mệnh, hoài bão của mình. Với những

dự án của Dragon Group giao thầu, Hòa Bình cam kết sẽ nỗ lực thực hiện bảo đảm yêu cầu tốt nhất về an toàn, chất lượng và tiến độ.

DragonGroup là doanh nghiệp đi đầu hoạt động trong 3 nhóm lĩnh vực cốt lõi: Công nghiệp (đệt may, khoáng sản,...), dịch vụ - thương mại (vận tải, đại lý ô tô xe máy điện, khách sạn, trung tâm thương mại, giáo dục, thể thao, xăng dầu,...), xây dựng và bất động sản (kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đầu tư phát triển dự án bất động sản và tổ hợp khu công nghiệp). Với bản sắc tiên phong khai phá những vùng đất mới và hiện thực hóa mục tiêu góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật trên cả nước, nâng cao đời sống người Việt Nam, DragonGroup không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển với tốc độ nhanh và quy mô lớn, hiện đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trên địa bàn cả nước.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là nhà thầu xây dựng tổng hợp với kinh nghiệm 35 năm xây dựng và phát triển. Hiện Hòa Bình được xếp hạng số 1 trong top 10 nhà thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam năm 2022 theo đánh giá của Vietnam Report và cũng là nhà thầu đứng đầu lĩnh vực xây dựng - kiến trúc 2022 của khảo sát Anphabe; là doanh nghiệp xây dựng duy nhất trong cả nước 7 lần liên tiếp được nhận danh hiệu “Thương hiệu quốc gia”.

NGUYỄN THỜI

### 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh

Theo Phòng Quản lý xuất nhập khẩu (Sở Công Thương), 5 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 869,5 triệu USD, tăng 29,3%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 904,9 triệu USD, tăng 31,5% so cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng mạnh như dệt kim bông ước đạt 55,4 triệu USD, tăng 28,5%; hàng nông, thủy sản, thực phẩm ước đạt 8,4 triệu USD, tăng 20,6%; hàng may mặc ước đạt 466 triệu USD, tăng 50,3%; da giày ước đạt 86,2 triệu USD, tăng 29,4%; sợi ước đạt 62,2 triệu USD, tăng 19,6%; sử dụng ước đạt 3,8 triệu USD, tăng 15,1%. Tuy nhiên, cũng có một số mặt hàng kim ngạch xuất khẩu giảm: hàng thủ công mỹ nghệ ước đạt 2,1 triệu USD, giảm 19,2%; hàng linh kiện, phụ tùng xe ước đạt 64,5 triệu USD, giảm 6,1%; thép



Ngành hàng may mặc vẫn duy trì tốc độ xuất khẩu tăng trưởng mạnh với kim ngạch ước đạt 466 triệu USD, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2021.

ước đạt 3,4 triệu USD, giảm 94,3%. Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh chủ yếu là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, các nước EU, các nước ASEAN... Các mặt hàng nhập khẩu tập trung là nguyên liệu sản xuất cho các ngành dệt, may, da giày, xăng dầu, phôi thép và máy móc thiết bị.

KHÁC QUẢN

### 350 đại biểu được tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn

Trong 2 ngày 9 - 10/6, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho 350 đại biểu là cán bộ, hội viên hội làm vườn trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu được thông tin về an toàn thực phẩm hiện nay, nguyên nhân gây ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm và những giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; quy trình sản xuất rau an toàn, việc ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau

an toàn; cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và chất phụ gia nhằm bảo đảm đúng liều lượng, hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ, hội viên hội làm vườn nâng cao hiểu biết, có thêm kỹ năng, kiến thức trồng và chăm sóc rau an toàn, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm rau sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

HỒNG QUẢN